

ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด 2 พ.ศ.๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ 1 มะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ ๒ ได้พิจารณาเรื่องมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ

ตระหนักว่า ปัญหา มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งเป็นปัญหาที่ผูกพันเชื่อมโยงตั้งแต่ระบบสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต จนถึงการรักษาพยาบาลและระบบสุขภาพของคนจังหวัดร้อยเอ็ด ปัญหา มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในระยะยาว อย่างยั่งยืน

ตระหนัก ถึงภัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนทั้งในกลุ่มคนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยยังขาดความรู้ ความเข้าใจตระหนักและละเลยถึงโทษภัยความรุนแรงของปัญหาโรควิถีชีวิต ตลอดจนทั้งความรู้และแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมและถูกต้อง

ตระหนัก ถึงพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

เห็นว่า การจะทำให้ประชาชนตระหนักต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ และสถานะการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ จำเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของปัญหานี้ มาร่วมกันจัดการแบบบูรณาการ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในด้านการรับประทานอาหาร และการดูแลป้องกันเพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ

จึงมีมติดังนี้

๑.ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล,หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ สภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมกันสร้าง/ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในชุมชนร่วมกันสร้างความตระหนัก/ปลูกจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหาร รู้หลักการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ และนำเข้าบรรจุในธรรมนูญการจัดการตนเองของตำบล

๒.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑, ๒, ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒๗ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด,มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ใช้เป็นแนวทางร่วมกันของจังหวัดร้อยเอ็ด และดำเนินการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ

๓. ขอให้สื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน สื่อวัฒนธรรม เครือข่ายวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการพัฒนาสื่อสารและสร้างกลไกเพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ค้นหาและส่งเสริมบุคคลต้นแบบและชุมชนต้นแบบ เพื่อการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์และพฤติกรรม

๔. ขอให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงโรงพยาบาลที่มีศักยภาพนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัย ให้การรักษา และพัฒนาคุณภาพการรักษา รวมถึงพัฒนาระบบการส่งต่อและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการวินิจฉัยโรคในระยะแรกให้ครบถ้วน ตลอดจนการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยได้อย่างเท่าเทียม ทันเวลา และทั่วถึง โดยการใช้ฐานข้อมูลหรือระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้

5. ขอให้ท้องถิ่นบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน ๓ ปี พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ